



ฉบับที่ ๔๔/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา

เดินทางลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัดเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา



เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ณ จังหวัดน่าน ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับทั้งหมดนำมาประมวลผลเพื่อจัดทำเป็นรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา นำโดย **นางกอบกุล อภาภรณ์ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมการการศึกษา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ**

นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการ คนที่หนึ่ง และนายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการศึกษา ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการ คนที่สอง เดินทางลงพื้นที่จังหวัดจันทน่านเพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี **นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในฐานะกรรมการ กศจ. (ผู้ทรงคุณวุฒิ)** ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ กศจ.จังหวัดน่าน (ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน) ให้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ เรื่อง **“ทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัดเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา”** ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๔ ประกอบ





มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

และพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งประเด็นสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในระดับจังหวัด แนวทางการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท การประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านบริหารงานบุคคล ที่บุคลากรยังต้องรับภาระงานที่มุ่งเน้นแต่การพิจารณาเรื่องโยกย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษาการบริหารเป็นหลัก



ด้านงบประมาณ ซึ่งพบว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญเฉพาะตามบริบทของแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ เนื่องจากชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก ดังนั้น ที่ประชุมได้มีความคิดเห็นร่วมกัน กำหนดรูปแบบ “น่าน โมเดล” เพื่อเป็น Sandbox จัดทำพื้นที่ทดลอง นำร่องการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ

จัดการศึกษาทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหาร งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป หรือ “โรงเรียนนิติบุคคล” อย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถใช้เป็น กลไกการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูป การศึกษาที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย



พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการ จะเสนอข้อมูลสำคัญที่ได้รับจากการเดินทางลงพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

